

Số: 03 /CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012

Hiện nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm đã phát sinh tại 04 xã của 04 huyện thuộc các tỉnh Quảng trị, Thanh Hoá, Sóc Trăng và có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Theo thông báo của Bộ y tế, trong tháng 01/2012 đã có 02 bệnh nhân tại Kiên Giang và Sóc Trăng bị tử vong do nhiễm virus cúm A H5N1. Thời tiết diễn biến bất lợi và các hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh là rất lớn.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố, tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 3634/CT-BNN-TY ngày 9/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; Công điện số 04/CĐ-BNN-TY, ngày 05/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh cúm gia cầm. UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

1. UBND các huyện, quận, thị xã.

Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; trọng tâm là phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản tập trung xa khu dân cư, công nghệ cao, an toàn dịch bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm của ngành chăn nuôi, thủy sản. Hướng dẫn, chuyên gia các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong chăn nuôi, nuôi thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi để người sản xuất nông nghiệp tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện công tác quy hoạch khu giết mổ tập trung, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản tập trung xa khu dân cư đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân; đặc biệt với các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm và thủy sản về mục đích, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân biết và chủ động thực hiện.

Quản lý, giám sát tốt đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xây dựng các vùng, khu chăn nuôi, khu nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh; các quy trình thực hành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn môi trường, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong chăn nuôi, nuôi thủy sản; xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi, nuôi thủy sản an toàn.

Chỉ đạo Chi cục Thú y cung ứng đủ vật tư, hoá chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố.

3. Các Sở, ban ngành, cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm trong cộng đồng dân cư.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố để kịp thời giải quyết/.

Nơi nhận:

- TT Thành uỷ, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP:
(Để báo cáo)
- Các Sở, ngành thành viên BCĐ;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng UBND TP: CVP, PVP N.N.Son.
NN(Tuý), TH;
- Lưu VT, NN(Hồng 2b).

110

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

